

# Qua bước đầu chuẩn bị đại hội đảng bộ tỉnh của tỉnh ủy Lạng Sơn

Nguyễn Thế Hưng

(Ban tổ chức Trung ương Đảng)

Cũng như các tỉnh ủy khác, Tỉnh ủy Lạng Sơn xúc tiến việc chuẩn bị đại hội đảng bộ tỉnh nhằm đánh giá lại toàn bộ phong trào địa phương trong mấy năm qua, xây dựng phương hướng, nhiệm vụ cho thời gian tới và kiện toàn thêm một bước cơ quan lãnh đạo cao nhất của đảng bộ giữa hai kỳ đại hội.

Lạng Sơn đặt vấn đề chuẩn bị đại hội đảng bộ tỉnh như thế nào? Bước đầu thu được tiến bộ và kinh nghiệm gì? Bài này giới thiệu một số kinh nghiệm bước đầu của Lạng Sơn trong qua trình chuẩn bị đại hội đảng bộ tỉnh để các đồng chí cùng tham khảo.

Lạng Sơn chuẩn bị đại hội đảng bộ tỉnh lần này trong những điều kiện có phần khác với những điều kiện chuẩn bị đại hội đảng bộ tỉnh lần trước. Nếu như trước kia, Lạng Sơn là một tỉnh có phong trào kém sút do tư tưởng hữu khuynh tồn tại phổ biến trong toàn đảng bộ và đại hội đảng bộ tỉnh lần trước có nhiệm vụ phải tạo ra cơ sở cho một sự chuyển biến căn bản của phong trào, thì lần này Lạng Sơn bước vào chuẩn bị đại hội trong điều kiện phong trào đã từ thế yếu vươn lên. Tuy phong trào Lạng Sơn chưa phải mạnh và chưa toàn diện, nhưng qua mấy năm phấn đấu gian khổ của toàn đảng bộ, Lạng Sơn đã giành được thắng lợi cơ bản trên một số mặt công tác. Tư tưởng hữu khuynh được khắc phục một bước quan trọng, đã tạo điều kiện thuận lợi cho đảng bộ đi vào sản xuất và chiến đấu với khí thế mới. Tuy nhiên, phong trào Lạng Sơn không phải là không còn khó khăn. Nhất là trong năm 1967 vừa qua, do rét sương muối và do hạn hán kéo dài (năm 1967 là năm hạn hán lớn nhất trong khoảng thời gian 80 năm nay ở Lạng Sơn), Lạng

Sơn đã không bảo đảm thực hiện tốt một số chỉ tiêu của kế hoạch Nhà nước (lúa chiêm bị chết rét một số, lúa mùa bị hạn không cấy hết diện tích, công tác thu mua và việc cải thiện đời sống của dân còn gặp khó khăn...). Những mặt nhược điểm này ít nhiều có ảnh hưởng đến sự đánh giá của các cấp đối với tình hình phong trào, đến suy nghĩ của các cấp đối với phương hướng và nhiệm vụ tiến lên của đảng bộ Lạng Sơn, gây ra trong một bộ phận cán bộ một số quan điểm, nhận thức không hoàn toàn đúng đắn, như thỏa mãn, chủ quan hoặc dao động, tiêu cực.

Phải chăng phương hướng và nhiệm vụ chính trị của đảng bộ Lạng Sơn đã được xây dựng đúng đắn và đảng bộ Lạng Sơn có thể mạnh dạn phát động quần chúng thực hiện phương hướng, nhiệm vụ đó với tinh thần cách mạng tiến công?

Những tồn tại và nhược điểm chủ yếu trong lãnh đạo và chỉ đạo của đảng bộ Lạng Sơn là gì? Đảng bộ Lạng Sơn cần phải phấn đấu vươn lên như thế nào để nâng cao hơn nữa chất lượng lãnh đạo của mình trước yêu cầu mới? Những vấn đề này cần được đặt ra và giải đáp nhất trí tại đại hội đảng bộ tỉnh.

Mấy năm qua, Trung ương đã chỉ đạo chặt chẽ phong trào Lạng Sơn. Nhờ sự chỉ đạo chặt chẽ của Trung ương, Tỉnh ủy Lạng Sơn cũng đa tự giác nhận ra chỗ mạnh, chỗ yếu của mình. Bên cạnh những cố gắng của Lạng Sơn về sản xuất nông nghiệp, về thủy lợi, về mặt điều tra cơ bản và toàn diện để kết hợp nhiệm vụ trước mắt với nhiệm vụ lâu dài, Lạng Sơn cũng bộc lộ một số thiếu sót như: thâm canh tăng năng suất lúa chưa thật tốt, chuyển màu và cây thực phẩm trên những diện tích quá bấp bênh chưa mạnh, chăn nuôi và nghề rừng tiến bộ còn chậm. Làm thế nào để cho các cấp, các ngành quán triệt những nhận xét trên đây của Trung ương, biến những chỉ thị của Trung ương bổ khuyết cho phong trào Lạng Sơn thành tư tưởng chỉ đạo của bản thân đảng bộ? Yêu cầu này chỉ có thể đạt được, nếu Lạng Sơn chuẩn bị và tiến hành tốt đại hội đảng bộ tỉnh, trong đó việc chuẩn bị tốt nội dung

đại hội, nhằm tiến tới sự nhất trí cao trong việc đánh giá phong trào cũng như trong việc xây dựng phương hướng, nhiệm vụ của đảng bộ là điều có ý nghĩa rất quan trọng.

Khác với việc chuẩn bị đại đảng bộ tỉnh lần trước, lần này Ban thường vụ tỉnh ủy Lạng Sơn đã đặt vấn đề: gắn chặt việc chuẩn bị đại hội đảng bộ tỉnh với việc đẩy mạnh phong trào cách mạng của quần chúng, với việc đẩy mạnh hai cuộc vận động xây dựng chi bộ, đảng bộ cơ sở "bốn tốt", huyện ủy "bốn tốt". Đặt vấn đề như vậy, Tỉnh ủy Lạng Sơn đã xuất phát từ những căn cứ sau đây:

+ Muốn có sự nhất trí cao trong đảng bộ về đánh giá tình hình và khả năng của quần chúng, về xây dựng phương hướng và nhiệm vụ chính trị cụ thể của đảng bộ, nhất là trong điều kiện phong trào Lạng Sơn tuy đang trên đà vươn lên, nhưng còn gặp không ít khó khăn, vấn đề là phải đi sâu vào thực tiễn. Chỉ có trải qua thực tiễn, trải qua việc phát động và tổ chức quần chúng phấn đấu theo yêu cầu của cách mạng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Tỉnh ủy cũng như các cấp, các ngành mới thấy hết được chỗ mạnh, chỗ yếu của phong trào, mới thấy hết được trách nhiệm và những ưu khuyết điểm trong công tác của mình. Và cũng chỉ có trải qua nghiên cứu thực tiễn, trải qua kiểm tra hoạt động của các tổ chức đảng trong thực tiễn, việc xây dựng báo cáo và đề án nghị quyết của đại hội mới đạt được chất lượng cao, mới thật sự phản ánh và tập trung được trí tuệ của quần chúng, của đảng bộ.

+ Đồng thời, việc chuẩn bị đại hội đảng bộ tỉnh được gắn liền với việc đẩy mạnh phong trào cách mạng của quần chúng nhằm thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng, lại là một dịp tốt để nâng cao hơn nữa chất lượng hai cuộc vận động xây dựng chi bộ, đảng bộ cơ sở "bốn tốt", huyện ủy "bốn tốt", giúp cho chi ủy cũng như huyện ủy cải tiến thêm một bước phương pháp và tác phong công tác của mình, biết gắn công tác đảng với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và với phong trào quần

chúng. Qua việc giúp đỡ cho huyện và cơ sở, công tác chỉ đạo của bản thân Tỉnh ủy cũng được nâng lên.

+ Làm tốt việc gắn quá trình chuẩn bị đại hội đảng bộ tỉnh với đẩy mạnh phong trào quần chúng, với đẩy mạnh xây dựng chi bộ và huyện ủy "bốn tốt", còn tạo ra một khí thế mới của nhân dân các dân tộc trong tỉnh bước vào kế hoạch ba năm 1968 - 1970 và kế hoạch năm 1968, nhằm phát huy thuận lợi, khắc phục khó khăn, hoàn thành mọi nhiệm vụ cách mạng. Nếu như trước kia, sau khi đại hội đảng bộ họp xong và ra nghị quyết, các cấp dưới truyền đạt tinh thần nghị quyết xuống đến quần chúng và tổ chức cho quần chúng hành động, thì lần này, quá trình chuẩn bị đại hội cũng là quá trình đẩy mạnh mọi mặt hoạt động cách mạng của quần chúng, cũng là quá trình dựa vào hành động của quần chúng để xây dựng các nghị quyết của Đảng, tạo nên sự gắn bó mật thiết hơn giữa Đảng và quần chúng.

Tỉnh ủy Lạng Sơn đã làm được gì và đạt kết quả như thế nào trong bước đầu chuẩn bị đại hội đảng bộ tỉnh vừa qua?

Phương hướng cố gắng chung của Tỉnh ủy là kết hợp đẩy mạnh một số nhiệm vụ chủ yếu trước mắt trong đông - xuân để kiểm tra và đánh giá phong trào, để nâng cao chất lượng lãnh đạo của chi bộ và huyện ủy, qua đó xây dựng sự nhất trí trong Tỉnh ủy về tình hình và nhiệm vụ của đảng bộ, về yêu cầu tăng cường cấp tỉnh và bản thân Tỉnh ủy.

Xuất phát từ nhận định là Lạng Sơn còn yếu về thâm canh, về chuyên màu trên những diện tích bắp bênh, về chăn nuôi và nghề rừng, Tỉnh ủy Lạng Sơn đã đi sâu vào những xã và huyện hoặc có kinh nghiệm tốt, hoặc còn gặp nhiều khó khăn về các mặt nói trên, để một mặt kiểm tra thực tiễn và quá đó nghiên cứu sâu thêm phương hướng nhiệm vụ chính trị của đảng bộ, mặt khác tìm hiểu và nâng cao trình độ lãnh đạo của các tổ chức đảng, bồi dưỡng và rèn luyện thêm một bước lập trường và quan điểm của Đảng cho cán bộ, đảng viên.

Tỉnh ủy đã phân công nhau về nghiên cứu và tổng kết các mặt công tác ở huyện Lộc Bình (là nơi có phong trào khá, đang vươn lên đạt tiêu chuẩn "bốn tốt", có nhiều thành tích và kinh nghiệm về chăn nuôi gia súc lớn (như Phương Đông), về trồng cây gây rừng (như Phai Xen) và ở huyện Hữu Lũng là nơi phong trào còn nhiều mặt yếu tồn tại, bên cạnh những xã mấy năm liền đạt "bốn tốt" (như Đô Lương) còn nhiều xã kém, nát như (Yên Sơn). Vấn đề đặt ra là Tỉnh ủy phải cùng với các huyện ủy nói trên, một mặt tổng kết được kinh nghiệm của những xã tiên tiến, rút ra những bài học chung cho huyện và tỉnh, mặt khác đi sâu vào những cơ sở yếu, giúp chi bộ và đảng ủy ở đây khắc phục khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ, khôi phục phong trào, qua đó nâng cao thêm một bước trình độ lãnh đạo của cơ sở, huyện và tỉnh, gắn công tác xây dựng đảng với yêu cầu bảo đảm thực hiện nhiệm vụ chính trị của đảng bộ địa phương.

Trong bước đầu chuẩn bị đại hội đảng bộ tỉnh, như vậy là Lạng Sơn đã:

+ Thông qua việc củng cố phong trào và đảng bộ xã Yên Sơn rút ra được một số kinh nghiệm gắn chỉ đạo công tác xây dựng đảng với việc đẩy mạnh sản xuất đông - xuân và thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước, bồi dưỡng cho huyện ủy về lập trường, quan điểm của Đảng và về phương pháp chỉ đạo của huyện đối với cơ sở.

+ Tổng kết được những kinh nghiệm tiên tiến của đảng bộ Đô Lương và của chi bộ Phương Đông, phát huy những kinh nghiệm này, không chỉ trong phạm vi huyện Hữu Lũng và huyện Lộc Bình, mà ở các huyện khác nữa, nhằm khẳng định lại phương hướng, nhiệm vụ chính trị của đảng bộ, củng cố thêm một bước sự nhất trí của các cấp, các ngành đối với những ý kiến chỉ đạo của Trung ương.

+ Tổ chức kịp thời hội nghị ba cấp (tỉnh, huyện và cơ sở) tại chỗ ở Hữu Lũng sau khi đã rút được kinh nghiệm ở Yên Sơn và Đô Lương, một mặt có cơ sở thực tế để bổ khuyết và chỉ thị cho huyện ủy Hữu

Lũng đi vào giải quyết những khâu cơ bản của phong trào, mặt khác, chỉ thị cho các huyện ủy, sau hội nghị trở về phải đi vào kiểm tra phong trào, kiểm tra cơ sở, củng cố chi bộ, vận dụng phương pháp của Hữu Lũng vào địa phương mình một cách chủ động, sáng tạo, dựa trên cơ sở thực tế để tăng cường sự nhất trí giữa cấp trên và cấp dưới. Hội nghị ba cấp thực tế đã gây được không khí phấn khởi mới trong đảng bộ Lạng Sơn bước vào thực hiện kế hoạch Nhà nước năm 1968, đồng thời cũng là một bước thiết thực chuẩn bị cho đại hội đảng bộ tỉnh sắp tới. Những kết luận của hội nghị ba cấp này đã được chuyển thành nghị quyết của Tỉnh ủy nhằm đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng chi bộ, đảng bộ cơ sở "bốn tốt" và huyện ủy "bốn tốt", đẩy mạnh phong trào cách mạng của quần chúng trong sản xuất chiến đấu và tổ chức đời sống. Tiếp đến hội nghị Tỉnh ủy mở rộng, bao gồm các đồng chí trong Tỉnh ủy, các đồng chí thủ trưởng các ngành tỉnh, các đồng chí bí thư huyện ủy, được triệu tập liền sau hội nghị ba cấp, đã thảo luận về những biện pháp cụ thể nhằm triển khai kinh nghiệm của hội nghị ba cấp, nhằm động viên các huyện ủy và các ngành ở tỉnh, phát huy ưu điểm, khắc phục nhược điểm, phấn đấu vươn lên đáp ứng yêu cầu của cơ sở và quần chúng, theo kịp đà tiến của phong trào.

Quá trình đi sâu vào thực tiễn, kiểm tra hoạt động của các tổ chức đảng trong thực tiễn và bước đầu chuẩn bị đại hội đảng bộ tỉnh, đã đem lại cho Tỉnh ủy những bài học gì?

Trước hết là bài học tin tưởng ở khả năng cách mạng của quần chúng, bài học tin tưởng ở đường lối, chính sách của Đảng. Kết quả khôi phục phong trào xã yên Sơn và một số xã yếu khác như Yên Vượng, Yên Thịnh..., kết quả kiểm tra phong trào ở các xã Đô Lương, chi bộ Phương Đông, chi bộ Phai Xen... đã chứng minh rất rõ là Lạng Sơn có khả năng đi vào thâm canh lúa, chuyển màu trên diện tích bấp bênh, phát huy ưu thế của kinh tế miền núi là đẩy mạnh chăn nuôi trâu bò đàn và trồng cây, gây rừng, phát triển lâm nghiệp.

Phong trào Yên Sơn trước đây và một số xã khác của Hữu Lũng hiện nay gặp khó khăn, không phải vì quần chúng không có khả năng phấn đấu thực hiện nhiệm vụ chính trị của đảng bộ, mà chính là vì đảng bộ (kể cả cốt cán lãnh đạo và một số đảng viên) chưa thật sự quán triệt phương hướng nhiệm vụ của Đảng, chưa thật sự toàn tâm toàn ý xây dựng hợp tác xã, chưa quyết tâm phấn đấu thực hiện tốt đường lối, chính sách của Đảng. Khi đảng bộ Yên Sơn chuyển mình, quần chúng Yên Sơn đã được phát động và tổ chức lại, một số công tác, trước đây tưởng chừng không thể làm nổi, đã được hoàn thành tương đối tốt: chỉ trong khoảng hai mươi ngày, Yên Sơn đã trồng khoai Đông chí vượt mức kế hoạch huyện giao, hoàn thành nghĩa vụ bán lợn cho Nhà nước, chỉ đạo cải tiến quản lý hợp tác xã nhanh, uốn nắn những lệch lạc trong việc chấp hành chính sách đất 5% để lại cho xã viên, quản lý đất, rừng chặt chẽ. Đảng ủy và các chi bộ đã biết phát huy thắng lợi, tranh thủ phát động quần chúng làm giao thông, làm thủy lợi phục vụ cho đông - xuân và cho vụ mùa tới. Gắn với quá trình phấn đấu xây dựng sự chuyển biến của phong trào, đảng bộ Yên Sơn cũng trưởng thành thêm một bước: học tập và vận dụng tốt 7 bài học kinh nghiệm về tổ chức cơ sở đảng, tiến hành phân công đảng viên theo chế độ ba định, thực hiện phê bình, tự phê bình trong nội bộ và phát động quần chúng phê bình xây dựng Đảng. Công tác xây dựng đảng được gắn liền với nhiệm vụ chính trị của địa phương, đã bảo đảm cho đảng bộ tổ chức và lãnh đạo quần chúng đẩy mạnh sản xuất đông - xuân, làm tốt nghĩa vụ đối với Nhà nước.

Kinh nghiệm thực tiễn của Đô Lương, Phương Đông, Phai Xen cũng chứng minh rằng: nếu như Đô Lương có thể tập thể hóa nông nghiệp một cách triệt để, quản lý, tu bổ và khai thác trên 1.700 hécta rừng, kết hợp chặt chẽ thủy lợi hóa, giao thông hóa với lâm nghiệp hóa, nếu như Phương Đông trong một thời gian ngắn, có thể đưa đàn trâu bò từ 50, 60 con lên tới 1.200 con, một mặt phát triển chăn nuôi tập thể gia

súc lớn, một mặt dựa vào chăn nuôi của gia đình xã viên, nếu như huyện Lộc Bình có khả năng trồng cây đồi trọc và dự định trồng trên 6.000 hécta trong vụ đông - xuân), thì các xã khác và các huyện khác trong tỉnh cũng nhất định có thể phát huy ưu thế của kinh tế miền núi, phù hợp nhất với vị trí và đặc điểm của địa phương mình. Vấn đề là Tỉnh ủy phải giúp cho tổ chức đảng ở các địa phương đấu tranh khắc phục những biểu hiện của tư tưởng hữu khuynh, tiêu cực như do dự, ngại khó, ngại khổ... quán triệt hơn nữa đường lối chính sách của Đảng, dựa vào quần chúng và quyết tâm phát động quần chúng.

Quá trình đi sâu vào thực tiễn để chuẩn bị đại hội đảng bộ tỉnh, sau nữa, đã giúp cho Tỉnh ủy thấy rõ thêm yêu cầu kiện toàn sự lãnh đạo và chỉ đạo của bản thân cũng như của các cấp dưới, thấy rõ thêm những nhược điểm trong tổ chức thực hiện của đảng bộ. Qua hội nghị ba cấp, qua những báo cáo thực tế, Tỉnh ủy càng thấy sâu sắc hơn về vị trí của công tác xây dựng đảng: những nơi hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị là những nơi quan tâm đầy đủ đến công tác xây dựng đảng, đấu tranh quán triệt và vận dụng đường lối, chính sách của Đảng, quan tâm phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của đảng viên, làm tốt việc bố trí cốt cán lãnh đạo, cải tiến phương pháp và tác phong công tác của Đảng, thật sự đi đường lối quần chúng trong công tác. Công tác xây dựng đảng không có mục tiêu nào khác ngoài yêu cầu bảo đảm thực hiện nhiệm vụ chính trị của đảng, cho nên tăng cường công tác xây dựng đảng, cụ thể là nâng cao chất lượng cuộc vận động xây dựng chi bộ, đảng bộ cơ sở "bốn tốt", huyện ủy "bốn tốt", phải được xem như vấn đề then chốt trong việc đẩy mạnh mọi mặt công tác của địa phương. Rõ ràng là ở Yên Sơn, nếu không đưa chi bộ và đảng viên vào phấn đấu thực hiện nhiệm vụ đông - xuân và nghĩa vụ đối với Nhà nước, nếu không thông qua thực tiễn phấn đấu này để bồi dưỡng lập trường tư tưởng cho đảng viên, rèn luyện và kiện toàn đội ngũ cán bộ thì phong trào Yên Sơn không thể được phục hồi, đảng bộ Yên Sơn



cũng không thể vươn lên. Mặt khác, chỉ có qua phát động quần chúng thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng, các tổ chức đảng mới thấy được đầy đủ yêu cầu của quần chúng đối với lãnh đạo, mới thấy rõ trách nhiệm phải phấn đấu vươn lên của từng cấp. Phương Đông đưa được đàn gia súc từ 200 lên 450 rồi lên tới 1.200 con. Tình hình này đòi hỏi đảng bộ Phương Đông phải cố gắng rất nhiều và phải có sự chuyển hướng mạnh mẽ về tổ chức lãnh đạo thì mới có điều kiện để giữ vững và phát triển công tác chăn nuôi ở địa phương. Đồng thời, huyện ủy Lộc Bình cũng phải có trách nhiệm trực tiếp giúp đỡ Phương Đông, phải quan tâm đào tạo và sử dụng tốt đội ngũ cán bộ kỹ thuật để có thể mở rộng hơn nữa đàn gia súc. Về mặt lãnh đạo và chỉ đạo của Tỉnh ủy mấy năm vừa qua, sở dĩ công tác chăn nuôi, trồng cây gây rừng và phát triển công nghiệp địa phương chưa được đẩy lên mạnh mẽ, tương xứng với vị trí và đặc điểm kinh tế của Lạng Sơn, đó là vì việc kiện toàn bộ máy và hệ thống chỉ đạo thực hiện của Tỉnh ủy về các mặt này chưa được quan tâm đầy đủ. Trong cấu tạo và sự phân công sắp tới của Tỉnh ủy, vấn đề này sẽ được nghiên cứu và giải quyết, nhằm tăng cường sự lãnh đạo và chỉ đạo của Tỉnh ủy đối với những mặt công tác còn yếu nói trên, nhằm bảo đảm thực hiện tốt phương hướng, nhiệm vụ chính trị của đảng bộ Lạng Sơn trong thời gian tới.

Kết hợp chuẩn bị đại hội đảng bộ tỉnh với đẩy mạnh phong trào cách mạng của quần chúng, đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng chi bộ, đảng bộ cơ sở "bốn tốt", huyện ủy "bốn tốt" là phương pháp chỉ đạo mới của Tỉnh ủy Lạng Sơn vừa qua. Phương pháp chỉ đạo này bước đầu đã đem lại một số kết quả và kinh nghiệm tốt. Hiện nay Tỉnh ủy Lạng Sơn đang phấn đấu để biến những nghị quyết của hội nghị ba cấp thành thực tiễn hành động của quần chúng, nâng cao thêm một bước chất lượng lãnh đạo của chi bộ, đảng bộ cơ sở và của các huyện ủy. Đồng thời Tỉnh ủy cũng đã có kế hoạch đi sâu vào thực tiễn hoạt động công nghiệp, tài chính, thương nghiệp, đi sâu kiểm tra công tác đảng trong

các lĩnh vực này để cơ sở đánh giá phong trào chung của đảng bộ một cách toàn diện hơn và để có biện pháp cụ thể nâng cao hơn nữa trình độ lãnh đạo toàn diện của Tỉnh ủy.